

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ น.

นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ฝากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป โดยสมาชิกใช้เวลาในการอภิปรายปรึกษาหารือท่านละ ๒ นาที รวม ๖๐ นาที

จากนั้นได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามสด ซึ่งในวันนี้ถูกบรรจุไว้ ๓ กระทู้ แต่รัฐมนตรีติดภารกิจไม่สามารถมาตอบชี้แจงได้จึงต้องเลื่อนออกไป ๑ กระทู้

กระทู้ถามสดเรื่องแรก คือ เรื่องความไม่พร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลก ซึ่งถามโดย ส.ส.จิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กรุงเทพมหานคร โดยผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลไทยได้รับความไว้วางใจจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลกประจำปี ๒๐๑๒ และรัฐบาลในยุคนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ส่วนราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่และการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ด้วยงบประมาณแผ่นดินกว่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท จากการประกาศของ FIFA ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปรากฏว่า FIFA ไม่ให้การรับรองต่อสนามดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยได้รับความเสียหายทั้งทางภาพลักษณ์และความไว้วางใจของสมาคมกีฬาต่างประเทศและการใช้งบประมาณแผ่นดินกว่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท จึงขอตั้งกระทู้เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าว

จากนั้นรัฐมนตรีชุมพล ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตอบชี้แจงว่าการดำเนินการต่าง ๆ เป็นความรับผิดชอบของ กทม. ตั้งแต่ต้น ซึ่งทางกระทรวงฯ มิได้เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามกระทรวงฯ เองได้ติดตามการทำงานของ กทม. มาโดยตลอด ส่วนการแข่งขันกีฬาระดับโลกอื่น ๆ ในอนาคตทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นผู้รับผิดชอบเองและจะบริหารจัดการไม่ให้เกิดข้อบกพร่องอีก เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากนานาชาติ

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒ เรื่อง การครอบครองสารกัมมันตรังสีที่จังหวัดสงขลา ตั้งถามโดย ส.ส.เจือ ราชสีห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา ตั้งถามกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ออกใบอนุญาตให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งสามารถเก็บสารกัมมันตรังสีต่าง ๆ ที่ร้ายแรงไว้ในครอบครองในพื้นที่ชุมชน เขตเทศบาลนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าสารกัมมันตรังสีเหล่านี้มีอันตรายที่สามารถทำลายเนื้อเยื่อในร่างกายของสิ่งที่มีชีวิตได้ เหตุการณ์ที่ปรากฏได้สร้าง

ความตื่นตระหนกต่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน มีผลกระทบในทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมเป็นอย่างมาก รัฐบาลมีการดำเนินการต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร

จากนั้น รมต.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมต.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจาก นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงและกล่าวว่ารัฐบาลได้อนุญาตให้มีการเก็บสารกัมมันตรังสีมานานกว่า ๓๐ ปีแล้ว และยืนยันในความปลอดภัย รวมทั้งหากประชาชนกังวลก็จะดำเนินการย้ายสารกัมมันตรังสีออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็ว

ส่วน รมต.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมายอีกท่านหนึ่งได้ ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า ได้ส่งทีมตรวจสอบสุขภาพกายและสุขภาพจิตลงพื้นที่ โดยพบว่า ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบทางร่างกาย และได้เฝ้าระวังโดยติดตั้งฟิล์มในชุมชน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการตรวจวัดว่ามีสารกัมมันตรังสีรั่วไหลอยู่ในชุมชนหรือไม่ รวมทั้งได้เฝ้าระวังสุขภาพจิตให้ประชาชนในพื้นที่ด้วย

ต่อจากนั้นได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามทั่วไป ดังนี้

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ตั้งถามโดย ส.ส.นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า หนองหารจังหวัดสกลนครเป็น แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความกว้าง ๗ กิโลเมตร ยาว ๑๘ กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๑๒๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗๗,๐๑๕ ไร่ ครอบคลุมเขตเทศบาลนครสกลนคร ๗ ตำบล อำเภอเมืองสกลนคร ได้แก่ตำบลธาตุเชิงชุม ตำบลธาตุนาเวง ตำบลเชียงเครือ ตำบลท่าแร่ ตำบลม่วงลาย ตำบลเหล่าปอแดง ตำบลจันทวน อำเภอโพนนาแก้ว ได้แก่ ตำบลนาแก้ว ตำบลบ้านแป้น และตำบลนาตงวัฒนา ทั้งนี้ หนองหารเป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่กักเก็บน้ำแก้มลิงโดยธรรมชาติที่สามารถกักเก็บน้ำได้จำนวนหลายล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีสภาพที่ตื้นเขินจากการทับถมของพีช และตะกอนต่าง ๆ ที่ไหลลงมาจากสันภูพาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สอยทรัพยากรน้ำ ทั้งอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จึงสมควรที่จะต้องขุดลอกให้ลึกลงไปอีก จึงจะสามารถรองรับน้ำจากลำห้วยสายต่าง ๆ ได้เพียงพอ ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อีกด้วย จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการขุดลอกและพัฒนาหนองหารอย่างไร และได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนไว้ อย่างไร

๒. รัฐบาลจะให้การสนับสนุนดำเนินการดังกล่าวเมื่อใด

๓. รัฐบาลจะดำเนินการเพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนในเรื่องนี้อย่างไร

รมต.ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก รมว.เกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า กรมประมงได้จัดสรรงบประมาณ ๒๕๕๕ กว่า ๙ ล้านบาท ในการขุดลอก ส่วนปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จัดสรรงบประมาณกว่า ๑๐ ล้านบาทในการขุดลอกตะกอนดิน โดยขุดได้ปีละประมาณกว่า ๑ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยได้เพิ่มปริมาณการกำจัดวัชพืชเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ตั้งเป็นงบลงทุนเพื่อทำแผนพัฒนาหนองหารต่อไป ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาของหนองหารและจะได้รับข้อสั่งเกตของผู้ตั้งกระทู้เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง ปัญหาการดูแลเด็กที่กระทำความผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตั้งถามโดย ส.ส.สุนทรีย์ ชัยวิรัตน์นะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ผู้ตั้งกระทู้ กล่าวว่า ในปัจจุบันมีเด็กที่กระทำความผิดในคดีต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเป็นผลทำให้มีเด็กที่ได้รับโทษคุมขัง กักขัง คุมประพฤติอยู่ในที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเด็กที่ต้องโทษอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่อยู่อย่างแออัด เนื่องจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน มีจำนวนจำกัดและมีบริเวณพื้นที่ไม่เพียงพอ มีปัญหาการบริหารจัดการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจาก ขาดแคลนงบประมาณ ทำให้โอกาสที่เด็กจะได้รับการดูแลที่ดีและได้รับการบำบัดฟื้นฟูจิตใจเพื่อกลับออกไปสู่สังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขนั้นเป็นไปได้ยาก จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดูแลเด็กที่ถูกคุมประพฤติได้รับการบำบัดและกลับสู่สังคมอย่างปกติสุขได้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลมีมาตรการในการแก้ไขปัญหสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

จากนั้น รมต.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธาณสุข ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบชี้แจงว่า กระทรวงยุติธรรมได้จัดให้มีสถานแรกรับก่อนส่งเด็กเข้าสถานพินิจ ซึ่งปัจจุบันมีเพียงแค่กว่า ๓๐ แห่ง และสถานพินิจอีก ๔๔ แห่งไม่มีสถานแรกรับ และขณะนี้ศูนย์ฝึกอบรม ๑๘ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่กระทำความผิดและได้รับโทษ ขณะที่การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เน้นให้เป็นค่าอาหาร ค่ากินค่าอยู่ให้กับเด็กที่ได้รับโทษ และได้มีมาตรการโดยใช้เงินซึ่งเป็นดอกเบี้ยเงินกลางจากกรมบังคับคดีมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอ และหากยังไม่พอก็จะของบกลางมาใช้ ส่วนมาตรการที่ ๓ เป็นการรับบริจาคเงิน โดยผู้บริจาคสามารถนำไปเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ส่วนมาตรการอื่น ๆ กระทรวงได้มีการแยกประเภทเด็กออกเป็น ๔ กลุ่ม และลดจำนวนเด็กที่จะเข้าสู่การรับโทษในสถานพินิจ โดยพิจารณาจากเด็กที่กระทำความผิดไม่รุนแรง และมีพฤติกรรมที่ไม่ต้องเข้ารับการอบรม

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งถามโดย ส.ส.ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดจันทบุรี โดยกล่าวว่า ในปัจจุบันราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำลง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขายผลิตผลขาดทุนไม่คุ้มกับการลงทุน เช่น ราคาเงาะที่ตกต่ำ และจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ แต่ทั้งนี้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคา ดังนั้นหากมีการจัดตั้งโครงการพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรที่จังหวัดจันทบุรีขึ้นก็จะสามารถช่วยสร้างเสถียรภาพและลดความเสี่ยงด้านราคาสินค้าการเกษตรได้ สามารถซื้อขายสินค้าเพื่อเก็บไว้ในห้องแช่แข็ง เพื่อเป็นการกักตุนสินค้าไว้รอขายหรือส่งออกหรือแปรรูปเมื่อผลผลิตหมดในฤดูกาลได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาระบบการตลาดดังกล่าวยังมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างเสถียรภาพให้ราคาสินค้าทางการเกษตรมีความมั่นคง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น รวมทั้งโครงการพัฒนาระบบการตลาดนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลในด้านต่างๆ ที่สำคัญของผู้ส่งออก โดยเฉพาะเกี่ยวกับสถานการณ์สินค้าทั้งในและต่างประเทศได้อีกด้วยจากเหตุผลข้างต้น จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลจะสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดตั้งโครงการพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรที่จังหวัดจันทบุรี ในปี ๒๕๕๖ นี้ได้หรือไม่ ประการใด ขอทราบรายละเอียด

๒. หากรัฐบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ในปี ๒๕๕๖ นี้ รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เมื่อเกิดกรณีสินค้าล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ ขอทราบรายละเอียด

๓. รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขการนำสินค้าล้นตลาดไปเก็บรักษาในห้องเย็นหรือไม่ ที่ไหน อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

จากนั้น รมต.ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลพยายามผลักดันโครงการระบบการตลาดและห้องเย็น ขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวได้ถูกเสนอให้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้อแล้ว แต่ต้องชะลอออกไปก่อน เนื่องจากมี ๒ หน่วยงานที่กั้กั้ว คือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าที่ประชาชนจะได้รับ และขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว เนื่องจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีขอถอนเรื่องไปแล้ว และหากผลไม้ล้นตลาด รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมให้สร้างห้องเย็นตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมาหลายแห่ง รวม ๗ แห่งในจังหวัดจันทบุรี ส่วนมาตรการระยะยาวรัฐบาลจะได้ทำปฏิทินสินค้าการเกษตร เพื่อรัฐบาลจะได้เตรียมการดูแลสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจะได้ตั้งกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

อย่างไรก็ตามเมื่อ รมต.ตอบกระทู้แล้ว ผู้ตั้งกระทู้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าห้องเย็นทั้ง ๗ แห่ง ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอให้รัฐบาลดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย

เมื่อจบวาระกระทู้ถามแล้ว ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยกรรมการดังกล่าวได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

บทสรุป ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญ กรณีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร

เมื่อคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้ว คณะกรรมการได้มีมติร่วมกันว่าควรมีบทสรุป ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญดังต่อไปนี้

ข้อ (ก) การติดตั้งกล้องพราง (กล้องหลอก) (Dummy)

ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไม่ควรมีการติดตั้งกล้องพราง (กล้องหลอก) (Dummy) อีกต่อไป

ข้อ (ข) การจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การคิดราคากลางงานจ้างเหมาหรือการจัดซื้อจัดจ้างสายใยแก้วนำแสงและ/หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ไม่ควรนำรายการอื่น ๆ มารวม เช่น ค่าสำรวจ ค่าทดสอบ ค่าประกันภัย ค่าขนส่งและค่าติดตั้ง เป็นต้น มาคิดเป็นราคา ควรคิดแยกเป็นงานที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอื่น

๒. โครงการในปี ๒๕๕๕ ที่กรุงเทพมหานครจะทำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) นั้น ควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการบรรลุวัตถุประสงค์โดยให้คำนึงถึงงบประมาณ

๓. ในกรณีที่มีการเทียบเคียงราคาในการจัดซื้อ ควรพิจารณาถึงจำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งด้วย

๔. ควรพิจารณาถึงรายละเอียดวิธีการจัดซื้อในแต่ละพื้นที่ว่ามีการจัดซื้อที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน เช่น การต่อเชื่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แต่ละจุด วิธีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมถึงจำนวนกล้องที่ใช้ทั้งหมด เป็นต้น

ข้อ (ค) ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์สูงสุดสำหรับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ

๑. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นผู้ดูแลทางด้านวิชาการ ข้อกำหนด และราคากลาง

๒. เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมหน้าจอแสดงผลจากกล้องวงจรปิดนั้น ควรที่จะสามารถเห็นการเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมได้อย่างชัดเจนและสามารถที่จะแจ้งเหตุการณ์การกระทำความผิดไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างทันท่วงที เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามการเกิดอาชญากรรมได้

๓. ควรมีการเก็บข้อมูลสัญญาณภาพมากกว่า ๑ เดือน

๔. ในกรณีที่มีการเก็บสัญญาณภาพทั้งหมด ควรมีการเก็บสัญญาณภาพในหลายสถานที่ โดยเก็บไว้หลาย ๆ จุดแต่ละจุดทำหน้าที่คล้ายกันและสามารถเชื่อมโยงแต่ละจุดเป็นเครือข่ายได้ เช่น ในแต่ละเขตให้มีการเก็บสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๐ กล้องไว้ที่สถานที่หนึ่ง และอีก ๑๐ กล้องไว้ที่อีกสถานที่หนึ่ง เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บสัญญาณภาพได้

๕. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติ ควรเก็บข้อมูลสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในบริเวณนั้นไว้ทั้งหมด และทำการบันทึกข้อมูลไว้หลาย ๆ ทาง โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องทำการบันทึกด้วยตนเอง

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าสภาผู้แทนราษฎรควรจัดส่งข้อมูลการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการสอบสวนต่อไป

บทสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญ กรณีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน และจากการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจง แสดงความคิดเห็นแล้ว คณะกรรมการวิสามัญเห็นว่าเรื่องดังกล่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการตรวจสอบสืบสวนและได้ชี้มูลความผิดในการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ใช้ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - Auction) และด้วยวิธีพิเศษ โดยชี้มูลว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ทำให้ราชการเสียประโยชน์ และให้กระทรวงมหาดไทยลงโทษ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวนและแก้ไขข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญ มีข้อสรุป ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเนื่องมาจากการก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่องยาวนาน ควรได้รับการแก้ไขในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้าช่วยแก้ไขปัญหาเป็นแนวทางที่ดี แนวทางหนึ่งที่จะทำให้เป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ก่อความไม่สงบสามารถดำเนินการก่อการร้ายได้อย่างสะดวก หรือถ้ามีการก่อเหตุ ความไม่สงบเกิดขึ้น รัฐก็จะสามารถติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างถูกต้องตามหลักฐานจากภาพที่บันทึกไว้โดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดังนั้น รัฐบาลจึงควรเร่งรัดให้มีการดำเนินการโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยเร็วและต้องดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

๒. ควรมีการหาข้อสรุปร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการใช้ระบบสายใยแก้วนำแสงหรือระบบการรับส่งสัญญาณไร้สาย (Wireless) ในเครือข่ายของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบใดมีประสิทธิภาพทำให้ราชการได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดมากกว่ากัน

๓. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรติดตั้งกล้องจริงทั้งหมดไม่ต้องมีกล้องพราง (Dummy) ส่วนการเกรงว่าจะมีการทำลายกล้องจากผู้ก่อความไม่สงบนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการลอกทำลายกล้องได้โดยง่าย เช่น การออกแบบจุดติดตั้งให้ตีไม่สามารถสังเกตได้ง่าย และการใช้อุปกรณ์ปกป้องกล้องที่มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ เป็นต้น

๔. บทเรียนจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาที่มีอุปสรรคต่าง ๆ จนต้องมีการยกเลิกสัญญา เป็นข้อเตือนใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่สุจริตแก่ราชการจะส่งผลเสียหายเดือดร้อนแก่ทั้งผู้ที่ทุจริตผู้ที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ของประเทศชาติ

๕. กฎหมายหรือระเบียบข้อใดในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่องทางที่เอื้อให้มีการทุจริตประพฤติมิชอบ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมเหมาะสม ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในอนาคต

๖. ควรมีการเชื่อมโยงระบบสัญญาณและการควบคุมความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง กองทัพอากาศที่ ๔ ส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการทุจริตประพฤติมิชอบในอนาคต

๗. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นผู้ดูแลทางด้านวิชาการ ข้อกำหนด และราคากลาง

คณะกรรมการสิทธิการวิสามัญพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าสภาผู้แทนราษฎรควรจัดส่งข้อมูลการพิจารณาในชั้นกรรมสิทธิการให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ประกอบการสอบสวนต่อไป

เมื่อกรรมสิทธิการแถลงรายงานแล้ว จากนั้นมีสมาชิกสนใจอภิปรายอย่างกว้างขวาง สลับกับการตอบชี้แจงของคณะกรรมการ โดยประเด็นที่มีการอภิปรายตั้งข้อสังเกตกันมากคือเรื่องราคาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเรื่องการติดตั้งกล้องพราง (Dummy) ทั้งนี้สมาชิกอภิปรายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมการใน บางประเด็น จากนั้นประธานกรรมสิทธิการวิสามัญฯ ได้สรุปข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมสิทธิการเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ จังหวัดให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ภายหลังจากปิดอภิปรายแล้ว ประธานได้ขอเลื่อนการลงมติในรายงานดังกล่าวไปใน การประชุมครั้งหน้า และสั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๗.๕๗ นาฬิกา